

TMฟอร์มแจ้ง ราคาพุ่ง56% ปีนี้โตไม่หยุด

“เทคโนโลยี” ฟอร์มแจ้ง
เทรดวันแรกราคาพุ่ง 56% ปิด
ตลาด 4.88 บาท ยืนเหนือราคา
ไอพีโอ ขณะที่ผู้บริหารมั่นใจ
รายได้ปีนี้พุ่ง 20% ลุยนำเงิน
ระดมทุนขยายธุรกิจ รับผิดชอบ
ใช้สินค้าเครื่องมือแพทย์เพิ่ม
พร้อมปักธงปี 60 รายได้โต
อีก 20%

วันนี้ (31 ส.ค. 59) บริษัท
เทคโนโลยี จำกัด
(มหาชน) หรือ TM

**วันต่อ
น.29**



เทรดวันแรก : บริษัท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TM เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เปิดที่ 4.80 บาท หรือเพิ่มขึ้น 60% จากราคา IPO ที่ 3.00 บาท

TM

เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรกในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาเปิดตลาดที่ 4.80 บาท เพิ่มขึ้น 1.80 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 60% จากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ 3 บาทต่อหุ้น โดยการซื้อขายระหว่างวันปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 5.25 บาท และต่ำสุดที่ราคา 4.54 บาท ก่อนจะมาปิดตลาดที่ราคา 4.88 บาท เพิ่มขึ้น 1.68 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 56% ด้วยปริมาณการซื้อขาย 540.19 ล้านบาท และมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น 2,665.84 ล้านบาท

นายศุภพงษ์ จรโรจน์บุตร ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า บริษัทพอใจกับราคาที่เราซื้อขายเป็นวันแรกที่สามสามารถยืนเหนือราคาไอพีโอได้ ซึ่งสะท้อนว่านักลงทุนมีความมั่นใจธุรกิจของบริษัทจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 20% จากปี 2558 ที่มีรายได้รวม 510 ล้านบาท เนื่องจากมีความต้องการใช้

สินค้าเครื่องมือแพทย์แบบสิ้นเปลืองอย่างต่อเนื่อง และในธุรกิจทั้ง 4 กลุ่มยังมีการเติบโต ได้แก่ 1.กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัด 2.กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล 3.กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือด และ 4.กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป

ขณะเดียวกัน ในปี 2560 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตมากกว่า 20% จากปี 2559 เนื่องจากธุรกิจเดิมทั้ง 4 กลุ่มยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และบริษัทยังมีการเซ็นสัญญาในการเป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่มอีก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.หุ่นยนต์ดีสนอส ที่จะช่วยดูแลผู้สูงอายุ และขณะนี้เริ่มคำสั่งซื้อเข้ามาจำนวน 20-30 ตัว โดยหุ่นยนต์ดีสนอสจะมีการส่งมอบให้ลูกค้าภายในสิ้นปี 2559 และมีราคาอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทต่อตัว 2.เครื่องสลายที่ใช้ในการตรวจเลือดไหลเวียน ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ช่วงไตรมาส 4/59 ส่วนกลุ่มที่ 3 ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของธุรกิจได้ในขณะนี้

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ (M&A) ในกลุ่มสินค้าเครื่องมือแพทย์ชนิดอื่นที่บริษัทยังไม่มี เพื่อเพิ่มจำนวนสินค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น เนื่องจากบริษัทมีความต้องการจำหน่ายสินค้าแบบเป็นแพ็คเกจให้กับโรงพยาบาล ซึ่งคาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 50 ล้านบาท โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในปี 2560

ด้านนางสุนทรี จรโรจน์บุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TM กล่าวว่า บริษัทจะพยายามรักษาผลการดำเนินงานให้มีความโดดเด่นและเติบโตต่อเนื่อง รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อไปในอนาคต โดยแนวโน้มต่อไปในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะขยายการนำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ในประเทศ และที่สำคัญหลังจากนี้ผู้บริหารและทีมงานจะมุ่งมั่นทำงานเพื่อการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

โดย TM เป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเข้า และเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ของผู้ผลิตรวม 26 ราย จาก 12 ประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับสถานพยาบาลชั้นนำในประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกในประเทศไทย

ขณะที่นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ TM กล่าวว่า TM มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในอนาคต เนื่องจากบริษัทมีแผนนำเงินระดมทุน จำนวน 240 ล้านบาท ไปลงทุนพัฒนาทั้งการขยายการนำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขยายฐานลูกค้าทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ส่วนนายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ TM กล่าวว่า ราคาหุ้น TM ที่ยืนเหนือราคาไอพีโอวานนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความน่าสนใจของบริษัท และผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุน รวมถึงทิศทางการเติบโตของธุรกิจที่ชัดเจนในอนาคต ■